

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

### JWD – แครีबाटเล็กๆ ไข่ม้อยวิ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิจิวหัว...** ก็ถ้าเทียบจากระดับ 1560+/- ขึ้นมาจนถึงระดับ 1600+/- นั้น

ถ้าจะจบแค่นี้ ก็คงต้องเรียกว่า เป็นแค่การริबाटเล็ก ๆ นั้นแหละครับ ซึ่งถ้าจะเอาแบบไม่ใช่เป็นงานเล็ก ๆ ก็ต้องไกลกว่านี้ให้มากกว่า หน่อย... โดยจะมีแนวเป็นงานใหญ่ ๆ ก็ต้องว่ากันที่ระดับ 1610 ก่อน ต้องขึ้นไปยืนให้ได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าไม่ได้อะไร หรือ มีการลงมาต่ำกว่า 1590 ก่อน อย่างเด็ดขาดด้วยแล้วนั้น การริबाट ก็จะเป็นแค่การริबाटเล็ก ๆ นั้นเอง... จริงๆ แล้ว การยืนระดับ 1595 ได้ หรือ ไม่ต่ำกว่า 1590 นั้น ถือว่าดี หรือเริ่มจะมีลู่ในเรื่องของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่ลู่เป็นเชิงบวกได้อยู่ นะ แต่ถ้าจะเอาชัวร์เลย ก็ต้องไปยืน 1610 ให้ได้อย่างมั่นคง โดยที่ไม่ลงมาต่ำกว่าอีกเลยนั้นแหละ Price Pattern ถึงจะยืนยันว่ามีแนวจะจบการเป็นขาสูง... แต่ถ้ายังทำอย่างที่ว่ามาไม่ได้ การลงต่ำ อีกครั้ง ก็ยังพร้อมจะมีตามมาได้อีก หรือ กล่าวง่าย ๆ ว่า ถ้ายังไม่ผ่าน 1610 ความเสี่ยงในทางลงต่ำ จนถึงระดับ 1500+/- ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แล้วดีไม่ดี ก็อาจจะต่ำกว่าเล็ก ๆ ด้วยก็ได้... แต่ นั้น จะเป็นจังหวะดีในการเข้าซื้อ เพื่อมองยาว ๆ หน่อยนะครับ หรือเน้นเป็นการลงทุนกันเพื่อปี 2566 กันโน่นเลย... อันนี้ มาจากเรื่องในทางปัจจัยเทคนิคคืออย่างเดียวกันนะ ส่วนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน จะมีอะไรดีอะไรระวัง หรือในปีหน้า ปัจจัยบวกปัจจัยลบ อะไรมากกว่ากัน เหนือเมฆ จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ ทุกท่านน่าจะตามกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว หรืออย่างน้อย ๆ ก็ได้ฟัง LIVE ช่วงเช้า ในรายการ UTRADE Morning Call ของ UOBKayHian กันทุกวัน จนไม่น่าพลาดข้อมูลพื้นฐานอะไรไปนะ

**ดูตามเกม...** ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าอย่าคิดเรื่องราคาที่สูง ในเกมแบบนี้ เหลือน

จะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจ เพราะเห็นปริมาณของ Volume ใน 2 วันที่ผ่านมา ก็แปลก ๆ อยู่เหมือนกันนะ

**แนวรับ** : ... 21.6-21.4 หล็ก ๆ ไม่ต่ำกว่า 20.0 ไว้ก่อน

**เป้าหมาย** : ... 25.0-27.0 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 30.0 ได้

Price Chart...(JWD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น JWD...** จริงๆ แล้ว เราจะเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เล็ก ๆ ที่เป็นรูปแบบเชิงบวก ซึ่งนั้นก็คาดหวังเป้าหมายได้ถึงระดับ 25+/-... ส่วนเรื่องของ MA. ตามภาพนั้นนั้น ก็เรียกว่าอยู่ในภาวะที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หรือ อย่างน้อยๆ ก็คาดหวังได้ 27.C แต่แบบนี้ ถ้าไปถึง 27.0 ได้ ก็อาจจะมีโอกาส รันเทรกันต่อเนื่องก็ได้ ซึ่งอาจจะต้องไปว่ากันอีกที แต่ ว่า ราคา 30+/- ว่าจะออกรูปแบบการแกว่งตัวในแบบไหน โดยถ้ายังไม่มีความเสียหายของ MA. ก็ไม่แน่นะครับ จะมองกันเกิน 30 ก็ยังได้ เรียกว่า ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ ๆ แล้ว ภาพของ MA. ออกมาเป็นแบบนี้ ก็อาจจะลงทุนกันนานหรือยาวขึ้นกว่าที่เคยเล่นกันหน่อยละ